



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี  
ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพื่อสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๗๐๖ ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานข้างต้นนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตามเอกสาร และขอเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ ชั้น ๕ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ่าหน่วยบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในครั้งนี้

/ อนึ่ง กำหนด ...

อนึ่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็น  
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๐๙ ๓๕๗๒ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ <http://m-culture.thaijobjob.com>  
และทางเว็บไซต์ <http://m-culture.go.th/recruit> จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ  
บุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทุกท่านเตรียมตัว  
ให้พร้อมอยู่เสมอ โดยให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
และปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางโชติกา อัครกิจโสภากุล)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ